



รูปแบบ และวิธีการในการหาเสียง

จากการศึกษา และรวบรวมเอกสารต่างๆ ทั้งที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ใช้เป็นสื่อในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการจัดทำสื่อต่างๆ ทั้งในรูปของสื่อเอกสาร เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ สติกเกอร์ และจดหมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมี การจัดทำป้ายโฆษณา และการโฆษณาในลักษณะอื่นๆ เช่น การใช้รถแห่ หรือการใช้โทรโข่ง เป็นต้น

แม้ว่าจะมีการจัดทำสื่อออกมามากมายหลายชนิด และในหลายรูปแบบ แต่เมื่อได้ทำการรวบรวมเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการศึกษาแล้วนั้น พบว่ามีเอกสารที่คงเหลืออยู่เพียงบางชิ้นเท่านั้น เนื่องจากเอกสารเกือบทั้งหมดจะถูกใช้ไปในการเลือกตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2531 แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ท้าววิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารทุกชิ้นที่ได้รับมาจากทุกพรรคและ ทั้งที่มาจากตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้จัดทำขึ้นด้วยตัวเอง และเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ท้าววิจัยจะทำการสัมภาษณ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (หัวคะแนน) เพิ่มเติมในบทต่อไปด้วย

รูปแบบและวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสได้รับเลือกตั้ง สำหรับกลยุทธ์ของการหาเสียงในการเลือกตั้งในรูปของ การใช้สื่อมวลชนหรือสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะสื่อประเภทเอกสารนั้น สื่อประเภทนี้ ถือได้ว่าเป็นสื่อที่จะส่งข่าวสารออกไปสู่ประชาชนผู้รับข่าวสาร ได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งสามารถส่งข่าวสารได้ค่อนข้างเร็วพอสมควร สื่อเอกสารเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง ในข้อมูลรายละเอียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหา ผลงานทางการเมือง หรือโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น จากที่กล่าวมาความจำเป็นในการจัดทำสื่อประเภทเอกสารจึงเกิดขึ้นมาควบคู่ไปกับกลยุทธ์ ในการหาเสียงในรูปแบบอื่นๆ จนอาจกล่าวได้ว่าสื่อเอกสารนั้นเป็นสื่อที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทุกๆ ครั้งไป

ชนิดรูปแบบเอกสาร และช่วงเวลาในการจัดทำ

ในการจัดทำสื่อประเภทเอกสารนั้น ทั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการจัดทำสื่อเอกสารออกมาในหลายรูปแบบ หลายขนาด มีทั้งความแตกต่างกัน และความเหมือนกัน ซึ่งความเหมือนและความแตกต่างกันนี้ อาจถือเป็นจุดที่จะกระตุ้นความสนใจต่อประชาชนผู้รับข่าวสารนั้นได้แตกต่างกันออกไปด้วย เอกสารบางประเภทอาจจะกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจที่จะติดตาม แต่สื่อเอกสารบางประเภทอาจจะมีความเย็นเยื่อ น่าเบื่อ ก็ได้ นอกจากนั้น ถ้าสื่อเอกสารมีการจัดทำและ ถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสม ความสำเร็จของการใช้สื่อประเภทนี้ก็จะได้ผลที่ดียิ่ง แต่ถ้าการจัดทำสื่อเอกสารถูกจัดทำ และมีช่วงเวลาของการใช้ที่ไม่เหมาะสมแล้ว สื่อเอกสารก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ต้องการ อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองทั้ง 3 สามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการที่ใช้หาเสียงได้ดังนี้

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารประเภทต่างๆ ที่ผู้ท้าวิจัยสามารถรวบรวมนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ท้าวิจัยได้แสดงข้อมูลให้ปรากฏออกมาเป็นตารางฯ โดยได้แบ่งตารางดังนี้

เปรียบเทียบรูปแบบและช่วงเวลาในการจัดทำ

ตารางที่ 2.1 เป็นเอกสารจากพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค รวมทั้งที่มาจากตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย ซึ่งนอกจากที่ผู้ท้าวิจัยจะได้เปรียบเทียบ ให้เห็นถึงชนิดรูปแบบของเอกสารประเภทต่างๆ ที่พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค หรือที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้จัดทำ หรือไม่ได้จัดทำขึ้นแล้ว ในส่วนของตารางที่ 2.1 นี้ ผู้ท้าวิจัยแบ่งชนิดรูปแบบของเอกสารออกตามระยะเวลาที่ได้จัดทำขึ้นเป็น 2 ช่วงด้วย คือ ส่วนแรกเป็นเอกสารที่ใช้แจกในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง และส่วนที่ 2 เป็นเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบรูปแบบ และช่วงเวลาในการจัดทำ

ชนิดของรูปแบบเอกสาร	พรรคประชาธิปัตย์	พรรคพลังธรรม	พรรคกิจสังคม
ก่อนการเลือกตั้ง			
1. แผ่นพก	/	-	/
2. แผ่นพับขนาดเล็ก	/	/	/
3. แผ่นพับขนาดกลาง	/	/	/
4. แผ่นพับขนาดใหญ่	/	-	-
5. แผ่นปลิว (ใบปลิว)	/	-	-
6. จดหมาย	/	-	-
7. การลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์	-	/	-
8. สติกเกอร์	/	/	/
9. หนังสือแนวนโยบายของพรรค	-	/	-
10. หนังสือสรุปผลงาน	/	-	-
11. วารสาร, หนังสือทั่วไปของพรรค	-	-	/
หลังการเลือกตั้ง			
1. เอกสารแจกในวันขึ้นปีใหม่ (ปฏิทินพจนานุกรมขนาดเล็ก)	/	-	-
2. บัตรอวยพรวันปีใหม่	/	-	-

จากการศึกษาสื่อเอกสารทั้งหมด 13 ชนิด (ตารางที่ 2.1) พบว่า สื่อเอกสารนั้นได้รับการจัดทำขึ้นมาใน 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง มีการจัดทำสื่อเอกสาร 11 ชนิด และช่วงหลังจากการเลือกตั้ง มีการจัดทำสื่อเอกสารอีก 2 ชนิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จากรูปแบบเอกสารที่ได้รับการจัดทำขึ้นมาในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 11 ชนิดนั้นสามารถสรุปได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำเอกสารในการเลือกตั้ง 6 ชนิด คือ แผ่นพับ แผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง แผ่นพับขนาดใหญ่ แผ่นปลิว (ใบปลิว) จดหมาย สติกเกอร์ และหนังสือสรุปผลงาน

สำหรับพรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคมนั้น ได้จัดทำเอกสารในการเลือกตั้ง 5 ชนิด เหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในชนิดรูปแบบเอกสาร ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

พรรคพลังธรรมจัดทำเอกสารเป็นแผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง การลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ สติกเกอร์ และจัดทำเป็นหนังสือแนวนโยบายของพรรค

สำหรับพรรคกิจสังคมนั้น เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นคือ แผ่นพับ แผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง สติกเกอร์ วารสาร และหนังสือทั่วไปของพรรค

ซึ่งจากตารางที่ 2.1 นี้ จะพบว่า เอกสารที่ทุกพรรคการเมืองหรือที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำขึ้นเหมือนกันก็คือ เอกสารชนิดแผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง และสติกเกอร์

นอกจากนี้ก็มีเอกสารอีกบางชนิดที่จัดทำขึ้นมาเพียง 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกิจสังคม คือ แผ่นพับ

ในส่วนของเอกสารชนิดที่จัดทำขึ้นเหมือนกันทั้ง 3 พรรค หรือเหมือนกันเพียง 2 พรรค ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ท้าววิจัยจะได้วิเคราะห์ และนำเสนอเปรียบเทียบในรูปตารางในส่วนของตารางประเภทที่ 2 ต่อไป

นอกจากเอกสารต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังพบว่า หลังจากที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้รับเลือกตั้งเข้าไป เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังจากการเลือกตั้ง แต่เป็นการจัดทำเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 เท่านั้น ส่วนพรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคมไม่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งเอกสารที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำขึ้นมี 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเป็นเอกสารแจกในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นปฏิทินพกขนาดเล็ก และอีกชนิดหนึ่งก็คือ บัตรอวยพรวันปีใหม่

สื่อเอกสารก่อนการเลือกตั้ง

สื่อเอกสารก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นชัดในรูปแบบรายละเอียดของการจัดทำ สื่อเอกสารช่วงก่อนการเลือกตั้งนี้ ผู้ท้าวิจัยจะขอล่าวถึงเอกสารแต่ละชนิดในรายละเอียด โดยผู้ท้าวิจัยจะนำเอกสารแต่ละชนิดที่ได้รับจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือจากพรรคการเมืองมา กล่าวอย่างต่อเนืองกันไป แล้วภายหลังจากการกล่าวในรายละเอียดนั้นแล้ว ผู้ท้าวิจัยก็จะเปรียบเทียบ เนื้อหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอีกครั้งหนึ่ง

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับ

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับ เป็นสื่อเอกสารที่ได้รับมาจากพรรคประชาธิปไตย และพรรคกิจสังคม สำหรับแผ่นพับที่ได้รับมาจากพรรคประชาธิปไตยนั้น

ชั้นที่ 1 เป็นเอกสารเชิญชวนไปเลือกตั้งในวันที่ 27 กรกฎาคม ของเขต 9 ธนบุรี คลองสาน มีลักษณะที่น่าสนใจคือ ด้านหน้าตรงกลางจะเป็นรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของพรรคในพื้นที่เลือกตั้งเขตที่ 9 ทั้ง 3 คน ด้านบนเหนือรูปจะมีชื่อพรรค ชื่อเขต และด้านล่างจะเป็นชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน สำหรับด้านหลังนั้น เป็นข้อความเชิญชวน และแจ้งถึงวันเลือกตั้ง

ชั้นที่ 2 เป็นเอกสารที่ได้รับจากพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 มีลักษณะสำคัญคือ ด้านหน้า เป็นรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 คน พร้อมหมายเลข ชื่อพรรค และชื่อเขตเลือกตั้งของเขตที่ 2 ด้านหลังจะแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลข มีตัวอย่างของการกากบาทในบัตรเลือกตั้งด้วย นอกจากนั้นยังแจ้งให้ทราบว่าประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้ 3 คน และส่วนสุดท้ายก็เป็นการขอบคุณ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ด้วย

ชั้นที่ 3 ด้านหน้าจะเป็นรูปเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค ชื่อเขต และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อพร้อมประวัติย่อ และหมายเลข

สำหรับสื่อเอกสารชนิดแผ่นพทที่ได้รับมาจากพรรคกิจสังคมนั้น มีเพียงชั้นเดียว มีลักษณะสำคัญคือ

ด้านหน้าจะเป็นรูปถ่ายของพลอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา คู่กับมยุรา ธนะบุตร (คาราภาพยนตร์) โดยมีข้อความที่มยุรา เขียนไว้ว่า "เลือก "กิจสังคม" ดีกว่า เพราะมีผลงานดี ช่วยตักเลือก "กิจสังคม" นะคะ" ส่วนด้านหลังมีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค กำหนดวันเลือกตั้ง และขอให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งแผ่นพทนั้นเขียนหมายเลข และรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน ด้านล่างสุดเป็นชื่อเขตต่างๆ ของพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดเล็ก

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดเล็ก เป็นสื่อเอกสารที่ได้รับมาจากทั้ง 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคม สำหรับแผ่นพับขนาดเล็ก ที่ได้รับมาจากพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ

ด้านหน้าจะเขียนว่า คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีรูปถ่ายของสมาชิกพรรคอยู่ตรงกลาง และมีคำว่า "กรุงเทพมหานคร" อยู่ด้านล่าง

ด้านในเป็นการแนะนำชื่อเขตทุกเขต รายชื่อของสมาชิกพรรค ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน นอกจากนี้ก็มีคำขวัญตรงด้านล่างว่า "นำเศรษฐกิจให้พ้นภัย ท้าประชาธิปไตยให้มั่นคง"

ส่วนด้านหลังของแผ่นพับนั้น แจ้งถึงวันเลือกตั้ง และสิทธิในการเลือกจำนวน ผู้สมัครรับเลือกตั้งและการขอร้องให้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ยังได้บอกเวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้ด้วย และที่เป็นจุดเด่นก็คือ คำขวัญที่เขียนไว้ว่า "เชื่อมั่นระบบพรรค เป็นเสาหลักประชาธิปไตย อยากรับรัฐบาลที่มั่นคง ลงคะแนนเป็นพรรค" ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนลงคะแนนในระบบพรรค

สำหรับแผ่นพับขนาดเล็กที่ได้รับมาจากพรรคพลังธรรมนั้น มีลักษณะที่สำคัญ คือ

ด้านหน้าเป็นรูปถ่ายของพลตรีจำลอง ศรีเมือง และชื่อพรรคสำหรับด้านในเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพลังธรรมเขต 2 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดใน เรื่องของหมายเลข รายชื่อ อายุและหน้าที่การงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนไว้ด้วย ด้านหลังเขียนถึงหลักของการทำการเมืองให้มีคุณธรรม และแถลงให้ทราบว่า ถ้าพรรคไม่ได้รับเลือกตั้งถึงกิ่งหนึ่ง

(179 คน) พรรคจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่จะทาหน้าทีของ ส.ส. รับใช้ประชาชนเท่านั้น และนอกจากนี้ก็มีชื่อเขตที่อยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 5 เขต มีคำกลอนที่พยายามจะแสดงให้ เห็นถึงความสำคัญของพลังว่า

"ดาวน้อยร้อยพันดวง	ยังโชติช่วงสว่างไสว
ใจดวงน้อยร้อยพันใจ	หรือจะไม่มีพลัง"

สำหรับแผ่นพับขนาดเล็กที่ได้รับมาจากพรรคกิจสังคมนั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ ด้านหน้ามีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค และชื่อเขต ด้านในเป็นเครื่องหมายพรรค ชื่อ พรรค มีคำขวัญว่า "นำเศรษฐกิจก้าวหน้า เพื่อประชาสุขสันต์" โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือก ตั้งแต่แต่ละคน พร้อมหมายเลข และชื่อ ด้านหลังเป็นเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรคมีคำขวัญว่า "นำ เศรษฐกิจก้าวหน้าเพื่อประชาสุขสันต์" และแจ้งกำหนดวันเลือกตั้ง และเวลาที่จะไปใช้สิทธิในการ เลือกตั้ง

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดกลาง

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดกลาง เป็นสื่อเอกสารที่ได้รับมาจากทั้ง 3 พรรคคือ พรรค ประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคม สำหรับแผ่นพับขนาดกลางที่ได้รับมาจากพรรค ประชาธิปัตย์ มีลักษณะที่สำคัญคือ

ชั้นที่ 1 มีลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นพับที่ทางพรรค หรือที่เขตเลือกตั้งอื่นๆ จัดทำขึ้น สำหรับแผ่นพับของเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ผู้ทาวิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ด้านในของแผ่นพับส่วนแรกจะ เป็นสำเนาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งถึงประชาชน โดยแถลงถึงวัตถุประสงค์ของการเสนอตัว เข้ารับ เลือกตั้ง พร้อมกับรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนด้วย

ชั้นที่ 2 เป็นแผ่นพับที่มีหลายหน้า ซึ่งแผ่นพับของแต่ละเขตนั้นก็จะมี รูปแบบที่คล้ายคลึง กัน โดยด้านหน้าจะมีรูปเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค ชื่อเขต รูปของสมาชิกพรรค และด้านล่างก็ จะเป็นรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค พร้อมกับหมายเลขของแต่ละเขตเลือกตั้ง

ส่วนด้านในนั้นก็มีลักษณะที่ แตกต่างกันไปบ้าง เช่น ของเขต 1 คูสิต จะเป็นรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน พร้อมประวัติโดยย่อ และด้านหลังก็จะเขียนถึงเจตนารมณ์หลักของพรรค

สำหรับเอกสารของเขตเลือกตั้งที่ 8 ส่วนแรก จะเป็นสำเนาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งถึงประชาชนในเขต สำหรับด้านหลังก็จะเป็นปฏิญญาพรรค และนโยบายรูปธรรมของพรรคที่จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง และส่วนสุดท้ายก็เป็นรูปถ่ายและคำพูดเสนอตัวในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน

ชั้นที่ 3 เป็นแผ่นพับของเขตเลือกตั้งที่ 11 ซึ่งด้านหน้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเขตอื่นๆ ด้านในจะเป็นรูปถ่าย ประวัติ และผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน ส่วนด้านหลังนั้นเป็นคำกลอนที่กล่าวถึง ความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานเพื่อชาติ

นอกจากแผ่นพับที่เป็นการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละเขตแล้ว ก็ยังมีแผ่นพับที่น่าสนใจอื่นๆ อีกเช่น แผ่นพับที่กล่าวถึงปฏิญญาประชาธิปไตย โดยมีข้อความที่น่าสนใจ เช่น ในส่วนแรกจะกล่าวถึงเจตนารมณ์หลัก, ปฏิญญาประชาธิปไตย การแก้ปัญหาเศรษฐกิจครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาทางการเงิน-การคลัง, การเกษตรกรรม, การค้าและอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและแรงงาน นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาทุกขั้นตอน การบริหารซึ่งประกอบด้วย พัฒนาประชาธิปไตย, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปฏิรูประบบราชการและการป้องกัน และปราบปรามพวกฉ้อราษฎร์บังหลวง และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของการศึกษา, ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา, การสาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ และเรื่องของสตรีเด็กและเยาวชน

แผ่นพับที่กล่าวถึงปฏิญญาประชาธิปไตยนั้น จากการรวบรวมมาผู้ท้าววิจัยได้รับมา 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นของปี 2531 ซึ่งให้คำปฏิญาว่า "ซื่อสัตย์ คัดคนดี มีอุดมการณ์ ทำงานเพื่อชาติ" ส่วนอีกชั้นหนึ่งจัดทำขึ้น สำหรับในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 ซึ่งให้คำปฏิญาว่า "นำเศรษฐกิจให้ทันสมัย ท้าประชาธิปไตยให้มั่นคง"

สำหรับแผ่นพับขนาดกลางที่ได้รับมาจากพรรคพลังธรรมนั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ

แผ่นพับจะประกอบด้วยหลายๆ หน้า แผ่นหน้ามีชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค รูปถ่ายหัวหน้าพรรค คากลอนที่กล่าวมาในชั้นที่ 1 และคำขวัญที่ว่า "นำความหวังใหม่" เมื่อดูด้านในจะพบว่าประกอบด้วย ความหมายของ "พลังธรรม" กาเนตพรรค คำชี้แจงการเลือกตั้งพรรคพลังธรรม และด้านหลังจะเป็นคำชี้แจงการตั้งพรรคพลังธรรมฉบับที่ 2 และส่วนสุดท้ายจะเป็น เรื่องของแนวนโยบายของพรรค ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ และด้านความมั่นคง

แผ่นพับบางชั้นก็จะมีลักษณะเพิ่มเติมขึ้นบ้าง เช่นการเพิ่มในเรื่องของท่าทีทางการเมืองของพรรคพลังธรรม ซึ่งมีจุดเน้นที่ว่า ถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมด (179 คน) ก็จะไม่เป็นทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล

สำหรับบางชั้นก็จะมีเฉพาะเรื่องของความหมายของ "พลังธรรม" กาเนตพรรคและคำชี้แจงการตั้งพรรคพลังธรรมเท่านั้น

สำหรับแผ่นพับขนาดกลางที่ได้รับมาจากพรรคกิจสังคมนั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ

ชั้นที่ 1 แผ่นหน้าจะมีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค คำขวัญว่า "นำเศรษฐกิจก้าวหน้าเพื่อประชาสุขสันต์" มีชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลข มีข้อความที่เสนอตัวรับใช้ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีการแจ้งกำหนดวันไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเวลา นอกจากนั้นก็มีคำขวัญอีกชั้นหนึ่งว่า "เลือกกิจสังคม ได้คนดี มีผลงาน" ด้านใน เป็นรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลข ประวัติ และผลงานโดยย่อ ซึ่งในส่วนของผลงานย่อของพลอากาศเอกสิทธิ เสาศศิลา นั้น ก็ยังมีคำขวัญอีกว่า "พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ" ส่วนด้านหลังนั้น เป็นแนวทางและนโยบายของพรรค โดยกล่าวถึงอุดมการณ์ 4 ประการ คือ เรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคล, ความเสมอภาคในกฎหมาย, ความเสมอภาคในโอกาส และการกระจายจ่ายแจกโภคทรัพย์อย่างเป็นธรรม ซึ่งทางพรรคมุ่งที่จะกระจายในเรื่องของรายได้ โอกาส และอำนาจสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศ

ชั้นที่ 2 ด้านหน้ามีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค คำขวัญที่ว่า "นำเศรษฐกิจก้าวหน้าเพื่อประชาสุขสันต์" มีชื่อ และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เสนอตัวเข้ารับใช้ประชาชนใน

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการแจ้งกำหนดวันและเวลาที่ใช้ในการเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังมีคำขวัญอีกอันหนึ่งว่า "เลือกเป็นพรรค รักประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ เลือกกิจสังคม" ด้านในเป็นรูปถ่ายหมายเลข และรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน นอกจากนั้นก็มีประวัติและผลงานย่อ สำหรับในส่วนของ พลอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา หัวหน้าพรรคนั้น มีคำขวัญอีกว่า "พูดจริง ทาจริง ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ" ส่วนด้านหลังของแผ่นพับแจ้งถึงกำหนดวันเลือกตั้ง เวลาในการไปใช้สิทธิ ชื่อพรรค ชื่อเขต แผนที่แสดงเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยสังเขป และคำขวัญที่ว่า "เลือกกิจสังคม ได้คนดี มีผลงาน"

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดใหญ่

สื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดใหญ่เป็นสื่อเอกสารที่ได้รับมาเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวเท่านั้น สื่อเอกสารชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

ด้านหน้าจะเขียนว่า ผู้สมัคร ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ปี 2529 มีรูปของหัวหน้าพรรค นายพิชัย รัตกุล ด้านล่างเป็นคำปฏิญาณว่า "นำเศรษฐกิจให้พ้นภัย ทาประชาธิปไตยให้มั่นคง"

สำหรับด้านในเป็นรายชื่อ และหมายเลขของสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และสำหรับด้านหลังเป็นรายชื่อ และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร 12 เขต

สื่อเอกสารชนิดแผ่นปลิว (ใบปลิว)

สื่อเอกสารชนิดแผ่นปลิว (หรือใบปลิว) นี้ก็เช่นเดียวกับกับสื่อเอกสารชนิดแผ่นพับขนาดใหญ่ ที่ผู้ท้าวิจัยได้รับมาเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น สื่อเอกสารชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

ชั้นที่ 1 เป็นแผ่นปลิวที่แถลงถึงคำชี้แจงเรื่อง นโยบายต่อรัฐวิสาหกิจ ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นเอกสารที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ จัดทำขึ้นสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2529 ซึ่งรายละเอียดของแผ่นปลิวนี้ จะกล่าวถึงด้านนโยบายของพรรคที่มีต่อรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจ และในช่วงท้ายก็กล่าวถึง การเห็นความสำคัญของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่ทำให้พรรคมีนโยบายที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เพื่อประชาชน

ขั้นที่ 2 เป็นแผ่นปลิว ในเรื่องขอความสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคประชาธิปไตย ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุของการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 นอกจากนั้นก็กล่าวถึงความเป็นปึกแผ่นของพรรคและขอคุณสมบัติพรรคที่ทำให้พรรค ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชด้วย ในส่วนสุดท้ายก็แสดงถึงความต้องการที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งแบบพรรค

สื่อเอกสารชนิดจดหมาย

สื่อเอกสารชนิดจดหมาย เป็นสื่อที่ผู้ท้าววิจัยได้รับมาเฉพาะจากพรรคประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งสื่อชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

เป็นจดหมาย ถึงสมาชิกและผู้สนับสนุน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อเสียง และเกียรติภูมิของพรรค การได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อม และในส่วนสุดท้ายก็ขอความสนับสนุนให้ประชาชนช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค และชักชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเลือก "เป็นพรรค"

สื่อเอกสารชนิดการลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์

สื่อเอกสารชนิดการลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อเอกสารที่ผู้ท้าววิจัยได้รับมาจากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือ พรรคพลังธรรม ซึ่งสื่อเอกสารประเภทนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาจีน ชื่อ น.ส.พ. เกี้ยวดวงจันทร์รายวัน (ศิรินคร) ซึ่งเป็นการลงโฆษณาเฉพาะของนายเรืองวิทย์ โชติวิทยานันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพลังธรรมหมายเลข 8 ของเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรูปถ่ายของหัวหน้าพรรค มีประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแจ้งถึงกำหนดวันเลือกตั้งให้ทราบด้วย

สื่อเอกสารชนิดสติ๊กเกอร์

สื่อเอกสารชนิดสติ๊กเกอร์ เป็นสื่อเอกสาร ที่ผู้ท้าววิจัยได้รับมาจากพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปไตย พรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคม ซึ่งสื่อเอกสารชนิดนี้ผู้ท้าววิจัยได้รับมาจากพรรคประชาธิปไตยนั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ

เป็นสติ๊กเกอร์ขนาดปานกลาง แจกถึงวันเลือกตั้ง มีชื่อพรรค ชื่อเขต หมายเลข และรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งใช้สีสด คือมีพื้นสีขาว ตัวหนังสือแดง และน้ำเงิน มีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมเล็ก ๆ ประกอบอยู่ด้วย

สำหรับสติ๊กเกอร์ที่ผู้ท้าววิจัยได้รับมาจากพรรคพลังธรรมนั้น มีลักษณะที่สำคัญดังนี้

ขั้นที่ 1 เป็นสติ๊กเกอร์ ซึ่งเอกสารที่ได้รับมาขั้นนี้จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญคือ มีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของพรรคในแต่ละเขต เช่นจากของเขต 3 พญาไท

ขั้นที่ 2 เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับในเขต 2 ซึ่งเป็นเขตที่ผู้ท้าววิจัยทำการศึกษาในพื้นที่นี้ สิ่งที่เพิ่มเติมในเนื้อหาของสติ๊กเกอร์ คือ มีคำขวัญของพรรคว่า "จริงจัง จริงใจ รับผิดชอบต่อประชาชน"

ขั้นที่ 3 เป็นสติ๊กเกอร์ที่จัดทำขึ้นโดยมีลักษณะที่ว่า ถ้าสนับสนุน พลตรีจำลอง ศรีเมือง (หัวหน้าพรรค) ก็ให้เลือกพรรคพลังธรรม

โดยทั่วไปแล้ว สติ๊กเกอร์เหล่านี้จะมีสีสดใส สะดุดตาต่อผู้พบเห็นได้ง่าย

สำหรับสติ๊กเกอร์ที่ได้รับมาจากพรรคกิจสังคมนั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ

เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับปิดทั่วๆ ไป ขนาดไม่ใหญ่มาก ในส่วนนี้ลักษณะที่สำคัญคือมีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค คำขวัญที่ว่า "นำเศรษฐกิจก้าวหน้า เพื่อประชาชนสุจริต" และแจ้งกำหนดวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ก็มี หมายเลขพร้อมรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และชื่อเขต ลักษณะของสติ๊กเกอร์จะมีสีที่สะดุดตา โดยเฉพาะในส่วนของวันเลือกตั้ง และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นอกจากเอกสารชนิดแผ่นพับ แผ่นพับ แผ่นปลิว จดหมาย และการลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว สื่อเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งก็มีการจัดทำสื่อเอกสารในรูปของหนังสือหรือวารสาร ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สื่อเอกสารชนิดหนังสือแนวนโยบายของพรรค

สื่อเอกสารชนิดหนังสือแนวนโยบายของพรรค เป็นสื่อเอกสารที่ผู้ท้าวัจัยได้รับมาเฉพาะจากพรรคพลังธรรมเท่านั้น สื่อเอกสารชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

เป็นหนังสือแนวนโยบายของพรรค ข้อมบังคับพรรค ซึ่งในรายละเอียดภายในนั้นประกอบด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง แนวนโยบายของพรรค วิธิตำเนินการของพรรคพลังธรรม และส่วนสุดท้ายเป็นข้อบังคับของพรรคพลังธรรม พุทธศักราช 2531

สื่อเอกสารชนิดหนังสือสรุปผลงาน

สื่อเอกสารชนิดหนังสือสรุปผลงานนี้ เป็นสื่อเอกสารที่ผู้ท้าวัจัยได้รับมาเฉพาะจากพรรคประชาธิปไตยเท่านั้น สื่อเอกสารชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

เล่มที่ 1 เป็นหนังสือสรุปผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย เรื่องของประวัติ และผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง, กิจกรรมของ ส.ส. กรุงเทพมหานครในรอบ 3 ปี (2526-2529), การจัดสรรงบประมาณประจำปี โครงการพัฒนาชุมชนเขตเมืองตามข้อเสนอของ ส.ส. กรุงเทพมหานครเขต 2 พรรคประชาธิปไตย (2526-2529)

เล่มที่ 2 เป็นหนังสือสรุปผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งปี 2526-2529 แล้ว ยังมีประวัติและผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นของปี 2531 หน้าปกจะมีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค ชื่อเขต มีรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขที่สมัคร รวมทั้งมีคำขวัญว่า "ซื่อสัตย์ คัดคนดี มีอุดมการณ์ ทำงานเพื่อชาติ" สำหรับด้านในจะเป็นรายละเอียดอย่างย่อๆ ของประวัติ และผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 คน มีรูปภาพประกอบ และในส่วนท้ายเป็นแผนผังแสดงการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาชนบทและชุมชนประจำปี 2531 ของพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 5 เขต นอกจากนี้ด้านล่างก็แจ้งถึงวันเลือกตั้งเป็นคำขวัญว่า "24 กรกฎาคม เลือกคนดี มีผลงาน สร้างสรรค์ ประชาธิปไตย" และปกหลังเป็นสำเนาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 2 ถึงประชาชนในเขต 2 ทุกคน

เล่มที่ 3 นอกจากจะทบทวนหนังสือสรุปประวัติ และผลงานเป็นภาษาไทยแล้ว ในเขตที่ 2 นี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปไตย ยังได้จัดทำหนังสือสรุปประวัติและผลงานเป็นภาษาจีนด้วย จะต่างจากเอกสารที่เป็นภาษาไทยก็ในส่วนของปกด้านหลัง ที่เป็นรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขเท่านั้น

สื่อเอกสารขนิควารสาร, หนังสือทั่วไปของพรรค

สื่อเอกสารขนิควารสาร, หนังสือทั่วไปของพรรค เป็นสื่อเอกสารที่ผู้ท้าววิจัยได้รับมาเฉพาะจากพรรคกิจสังคมเท่านั้น สื่อเอกสารชนิดนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ

เล่มที่ 1 เป็นหนังสือ โดยหน้าปกเขียนว่า ความมั่นสัญญาต่อประชาชนของพรรคกิจสังคม มีเครื่องหมายพรรค ชื่อพรรค และส่วนล่างเป็นคำขวัญที่ว่า "ผันเงิน สร้างงาน เพื่อชาวบ้านทุกตำบล" ด้านในของปกเป็นรูปของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเขียนว่า ปุชนิยบุคคลของพรรคกิจสังคม และมีคำกล่าวของท่านว่า "ศัตรูของพรรคกิจสังคม ไม่ใช่พรรคการเมืองใด ไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ศัตรูร้ายของเราที่ต้องต่อสู้มาตลอด และจะต้องต่อสู้ต่อไปคือ ความยากจนเดือดร้อน และความไม่เป็นธรรมในหมู่ประชาชน ที่เป็นพี่น้องของเราทั้งหลาย"

หน้าถัดไปเป็นรูปของ พลอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน และคำกล่าวว่า "เศรษฐกิจดีนำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ และความผาสุกสู่ประชาชน ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมิตรประเทศ จะสร้างความมั่นใจในเรื่องตลาดและการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาการต่างประเทศจะต้องสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติ" ส่วนหน้าต่อๆ ไป จะเป็นอุดมการณ์ของพรรค แนวทางในการแก้ปัญหา นโยบายของพรรคในด้านต่างๆ คือ ด้านการเมือง การปกครอง ด้านบริหารประเทศด้านการต่างประเทศและความมั่นคง และด้านศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม สำหรับปกหลังจะมีเครื่องหมายพรรค และคำขวัญ รวมทั้งอุดมการณ์ของพรรคย่อๆ ทั้ง 4 ประการ

เล่มที่ 2 เป็นวารสารพรรคกิจสังคม เป็นวารสารที่พรรคกิจสังคมจัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรค และเผยแพร่บทความ ความรู้ทางการเมือง เรื่องน่ารู้ ความคิดเห็นและบทสัมภาษณ์ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิกพรรค ตลอดจนกับประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดความคิดว่า พรรคกิจสังคมเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง

วารสารพรรคกิจสังคมฉบับที่น่าสนใจก็คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2530 ซึ่งเนื้อหาในฉบับนั้นจะสัมภาษณ์ พลอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา สรุปผลงานในรอบปี และเผยแพร่แผนงานในปี 2530 นโยบายและแนวทางบริหารพรรคกิจสังคม นโยบายการขยายตลาดต่างประเทศ นโยบายการแก้ไขปัญหาของชาติและเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ซึ่งหน้าปกของวารสารทุกฉบับจะมีคำขวัญว่า "ผันเงิน สร้างงาน เพื่อชาวบ้านทุกตำบล" ปรากฏอยู่ด้วย

สื่อเอกสารหลังการเลือกตั้ง

การจัดทำสื่อเอกสารโดยทั่วไปนั้น มักจะพบว่าทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองนิยมที่จะจัดทำสื่อเอกสารเฉพาะ ในช่วงก่อนการเลือกตั้งเป็นส่วนมาก ดังนั้นภายหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงสื่อเอกสาร จึงถูกละเลยที่จะนำมาใช้เป็นสื่อ ไปสู่ประชาชนอีกต่อไป ซึ่งในสภาพความเป็นจริงนั้น สื่อเอกสารเป็นสื่อที่ควรจะได้รับการใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยสร้างความต่อเนื่องในการให้ความสนใจ การดูแลเอาใจใส่ รวมตลอดถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการรวบรวมเอกสารที่ได้รับมานั้น ผู้ทำวิจัยพบว่า มีเพียงผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปัตย์คือ นายมารุต บุณนาค เท่านั้นที่ได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นมาอีกภายหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง มีเอกสารที่ได้รับมา 2 ชิ้นคือ

สื่อเอกสารชนิดปฏิทินพก

สื่อเอกสารชนิดปฏิทินพก เป็นสื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้แจกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นปฏิทินพกขนาดเล็ก ด้านหน้าเป็นรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับเลือกในเขตที่ 2 ในที่ประชุมรัฐสภา (นายมารุต บุณนาค) ด้านหลังเป็นปฏิทินปี 2532 และเขียนว่า ด้วยความปรารถนาดี จากมารุต บุณนาค ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 2 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

สื่อเอกสารชนิดบัตรอวยพรวันปีใหม่

สื่อเอกสารชนิดบัตรอวยพรวันปีใหม่ เป็นเอกสารชั้นสุดท้าย ปกหน้า และปกหลังจะเป็นรูปการทำงานการตรวจเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆ ของ ส.ส. มารุต บุณนาค ส่วนด้านในจะเป็นคำอวยพรที่เขียนเป็นกลอนแปด กล่าวถึงความห่วงใย ความซาบซึ้งในหัวใจ การได้ออกไปรับใช้ประชาชนในด้านต่างๆ และคำอวยพรขอให้มีความสุข

เปรียบเทียบเนื้อหาของเอกสาร

หลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบในเรื่องชนิดรูปแบบของเอกสาร และช่วงเวลาในการจัดทำ ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2.1 แล้วนั้น การนำเสนอในประเภทที่ 2 นี้ จะเป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาของเอกสารที่พรรคการเมือง และที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้จัดทำขึ้น โดยผู้ท้าวิจัยได้นำเอาเอกสารที่พรรคทั้ง 3 หรืออาจจะเป็นเพียง 2 พรรคก็ได้ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความเหมือน หรือความแตกต่างของเอกสารแต่ละชนิดเหล่านั้น โดยผู้ท้าวิจัยจะทำการเปรียบเทียบวิเคราะห์เฉพาะ สื่อเอกสารชนิดที่ได้รับการจัดทำเหมือนกันเท่านั้น โดยจะเริ่มเปรียบเทียบจากชนิดของเอกสารที่ได้รับการจัดทำเหมือนกันทั้ง 3 พรรค คือ แผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง และสติ๊กเกอร์ หลังจากนั้นผู้ท้าวิจัยก็จะเปรียบเทียบชนิดของเอกสารที่ได้รับการจัดทำเหมือนกันเฉพาะ 2 พรรคเท่านั้นคือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกิจสังคม ซึ่งชนิดของเอกสารที่ได้รับการจัดทำขึ้นมากที่สุดคือ แผ่นพับ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหา ปรากฏอยู่ตามตารางที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 และตารางที่ 2.2.4

เอกสารที่พรรคการเมือง 3 พรรค จัดทำเหมือนกัน

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบเนื้อหา

ตารางที่ 2.2.1 เป็นการวิเคราะห์แผ่นพับขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารที่พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ได้จัดทำขึ้นเหมือนกัน รายละเอียดของเนื้อหาปรากฏอยู่ตาม ตารางที่ 2.2.1

ตารางที่ 2.2.1 แผ่นพับขนาดเล็ก

เนื้อหา	พรรคประชาธิปัตย์	พรรคพลังธรรม	พรรคกิจสังคม
1. ชื่อของแผ่นพับ	/	-	-
2. ชื่อพรรค	/	/	/
3. เครื่องหมายพรรค	/	/	/
4. ชื่อเขต	/	/	/
5. รูปถ่ายของสมาชิกพรรค หรือรูปถ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/	/
6. รายชื่อของสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับ เลือกตั้ง	/	/	/
7. หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/	/
8. อายุของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	-	/	-
9. อาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	-	/	-
10. ตำแหน่งในพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	-	-	/
11. หลักในการทำงานทางการเมืองของพรรค	-	/	-
12. เชิญชวนให้เลือกตั้งในระบบพรรค	/	-	-
13. ขอร้องให้ลงคะแนนให้พรรค	/	-	-
14. คำขวัญ คำกลอน	/	/	/
15. วัน เวลา ในการเลือกตั้ง	/	-	/

เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแผ่นพับขนาดเล็กของทั้ง 3 พรรคนี้ สามารถสรุปออกมาได้
ดังนี้คือ

พรรคประชาธิปัตย์ให้รายละเอียด เนื้อหาส่วนมากของเนื้อหาทั้งหมด คือ เริ่มจากชื่อของแผ่นพับ ชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค ชื่อเขต รูปถ่ายของสมาชิกพรรค หรือรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเชิญชวนให้เลือกตั้งในระบบพรรค การขอร้องให้ลงคะแนนให้พรรค มีคำขวัญ-คำกลอนต่างๆ และกำหนดวัน เวลาในการเลือกตั้ง

ในส่วน of คำขวัญ และคำกลอนต่างๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เขียนขึ้นมา เช่น

"นำเศรษฐกิจให้พ้นภัย ท้าประชาธิปไตยให้มั่นคง"

"ชื่อสัตย์ คัดคนดี มีอุดมการณ์ ท้างานเพื่อชาติ"

"24 กรกฎาคมเลือกคนดี มีผลงาน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย"

ซึ่งคำขวัญบางส่วนเหล่านี้ ทำให้มองเห็นภาพได้ว่า หลักความต้องการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทํา และที่จะทํา คือ ความต้องการความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่องนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะเน้นในเรื่องของการให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบพรรค นอกจากนี้ก็มีการกล่าวถึงผลงานและความมั่นใจในเรื่องของสมาชิกพรรค ที่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ เรื่องอุดมการณ์ และความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติ

สำหรับเนื้อหาที่ปรากฏให้เห็นในเอกสารของพรรคหลังธรรมนั้น มีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีทั้งที่เหมือน และแตกต่างจาก พรรคประชาธิปัตย์ เนื้อหาที่เหมือนกันคือเรื่องชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค ชื่อเขต รูปถ่ายของสมาชิกพรรคหรือรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อของสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คำขวัญและคำกลอน ส่วนของเนื้อหาที่แตกต่างออกไปคือ เรื่องของอายุและอาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหลักในการทำงานทางการเมืองของพรรค

ในส่วน of คำขวัญ และคำกลอนต่างๆ ที่พรรคหลังธรรมได้เขียนขึ้นมา เช่น

"จริงจัง จริงใจ รั้งใช้ประชาชน"

"นำความหวังใหม่"

"ดาวน้อยร้อยพันดวง ยังโชติช่วงสว่างไสว"

"ใจดวงน้อยร้อยพันใจ หรือจะไม่มีพลัง"

ภาพต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ของพรรคหลังธรรม จากคำขวัญเหล่านี้ คือ เรื่องของความตั้งใจ ความจริงจังในการที่จะเสนอตัวเข้ามาทำงานต่างๆ เพื่อประชาชน โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของพลังในจุดเล็กๆ ซึ่งหมายถึงคนแต่ละคน โดยมีความเชื่อว่า เมื่อคนทุกคนมารวมกันแล้วจะก่อให้เกิดพลังที่จะทำงานทุกอย่างได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นก็กล่าวถึง การเสนอตัวในลักษณะที่ต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ คือการแสดงออกมาในคำขวัญที่ว่า "นำความหวังใหม่" ในเรื่องนี้อาจกล่าวได้ว่า เพราะพรรคหลังธรรมเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งได้ไม่นาน และมีระยะเวลาในการดำเนินการทางการเมืองเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคหลังธรรมใช้ในการเสนอตัวต่อประชาชนคือ เน้นในตัวของหัวหน้าพรรคค่อนข้างมาก ซึ่งจะปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่กล่าวว่า "ถ้ารักพลตรีจำลอง ศรีเมือง ก็ขอให้เลือกพรรคหลังธรรม"

อีกเรื่องหนึ่งที่พรรคหลังธรรมประกาศออกมาอย่างเด่นชัดคือ เรื่องของการได้รับเลือกตั้งโดยกล่าวว่า ถ้าพรรคไม่ได้รับการเลือกตั้งถึงกึ่งหนึ่ง (179 คน) พรรคจะไม่เป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล แต่จะทำหน้าที่ของ ส.ส. เท่านั้น

สำหรับเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร ของพรรคกิจสังคมนั้น ก็มีลักษณะที่เหมือนกับทั้งของพรรคประชาธิปไตย และพรรคหลังธรรมในหลายๆ เนื้อหา เช่น เรื่องของชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค ชื่อเขต รูปถ่ายของสมาชิกพรรค หรือรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อของสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและกำหนดวัน เวลาในการเลือกตั้ง ส่วนเนื้อหาที่ พรรคกิจสังคมเสนอเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างไปจากทั้งพรรคประชาธิปไตย และพรรคหลังธรรมก็คือ เนื้อหาในเรื่องของตำแหน่งในพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ในส่วนของคำขวัญ และคำกลอนต่างๆ ที่พรรคกิจสังคมได้เขียนขึ้นมา เช่น

"เลือก "กิจสังคม" ดีกว่า เพราะมีผลงาน ช่วยตักเลือก "กิจสังคม" นะคะ"

"นำเศรษฐกิจก้าวหน้า เพื่อประชาชนสุขสันต์"

"เลือกกิจสังคม ได้คนดี มีผลงาน"

"พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งความรับผิดชอบ"

"เลือกเป็นพรรค รักประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ เลือกกิจสังคม"

"ผันเงิน สร้างงาน เพื่อชาวบ้านทุกตำบล"

เมื่อศึกษาในส่วนของคชาวัตถุต่างๆ ของพรคกิจสังคัมแล้ว สามารถที่จะสรุปออกมาได้ว่า เรื่องแรกที่พรคกิจสังคัมกล่าวถึงคือ ความเชื่อในเรื่องของสมาชิกพรค ผลงานของพรค ความตั้งใจ ความจริงใจและความรับผิดชอบในการทำงาน เรื่องที่ 2 คือเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีงานทำ เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของการเน้นให้คนสนใจประชาธิปไตย โดยการใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบพรค และเรื่องสุดท้ายที่ค่อนข้างเห็นชัดของพรคกิจสังคัมคือ การนำดารารากษัตริย์ (คุณมยุรา ธนะบุตร) มาใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนให้คนสนใจ และใช้สิทธิเลือกตั้งให้แก่พรคกิจสังคัม

ตารางที่ 2.2.2 เป็นการวิเคราะห์แผ่นพับขนาดกลาง ซึ่งเป็นเอกสารที่พรคการเมืองทั้ง 3 พรค ได้จัดทำขึ้นเหมือนกัน รายละเอียดของเนื้อหาปรากฏอยู่ตาม ตารางที่ 2.2.2

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.2.2 แผ่นพับขนาดกลาง

เนื้อหา	พรรคประชาธิปัตย์	พรรคพลังธรรม	พรรคกิจสังคม
1. ชื่อพรรค	/	/	/
2. เครื่องหมายพรรค	/	/	/
3. ชื่อเขต	/	-	/
4. รูปถ่ายหัวหน้าพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/	-
5. รายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	-	/
6. หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	-	/
7. ประวัติและผลงานของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง	/*	-	/
8. สำเนาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งถึง ประชาชน	/*	-	-
9. กานันต์ และคำชี้แจงการตั้งพรรค	-	/	-
10. แนวนโยบาย	/**	/	/
11. คำขวัญ คำกลอน	/	/	/
12. คำชี้แจงการเลือกตั้ง	-	/	-
13. วัน เวลาในการเลือกตั้ง	/	-	/

* พรรคประชาธิปัตย์ เฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร

** พรรคประชาธิปัตย์ เฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 2.2.2 จะพบว่า แผ่นพับขนาดกลางที่พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ได้จัดทำขึ้นมานั้น มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เหมือนกันคือ ในเรื่องของ ชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค แนวนโยบาย และคำขวัญ คำกลอน ดังที่ได้กล่าวมาในตารางที่ 2.2.1

นอกจากนี้ก็มีเนื้อหารายละเอียดที่มีเพียง 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังธรรม ที่เหมือนกันคือ เรื่องของรูปถ่ายหัวหน้าพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเนื้อหาที่พรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคกิจสังคมเหมือนกันคือเรื่องของ ชื่อเขต รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 2 หรือทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ประวัติและผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวันเวลาในการเลือกตั้ง

ส่วนสุดท้ายเป็นเนื้อหาที่มีเพียงพรรคเดียวคือ พรรคประชาธิปัตย์ จะมีเนื้อหาในเรื่องของสำเนาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งถึงประชาชน และส่วนของเนื้อหาที่พรรคพลังธรรมมีเพียงพรรคเดียวคือเรื่องของ กำนัน และคำชี้แจงการตั้งพรรค และคำชี้แจงการเลือกตั้ง

ตารางที่ 2.2.3 เป็นการวิเคราะห์แผ่นสติกเกอร์ ซึ่งเป็นเอกสารอีกชนิดหนึ่ง ที่พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ได้จัดทำขึ้นเหมือนกัน รายละเอียดของเนื้อหาปรากฏอยู่ตามตารางที่ 2.2.3

ตารางที่ 2.2.3 สติกเกอร์

เนื้อหา	พรรคประชาธิปัตย์	พรรคพลังธรรม	พรรคกิจสังคม
1. ชื่อพรรค	/	/	/
2. เครื่องหมายพรรค	-	/	/
3. ชื่อเขต	/	/	/
4. รายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/	/
5. หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/	/
6. คำขวัญ	-	/	/
7. วัน เวลาในการเลือกตั้ง	/	-	/
8. มีภาพอื่นๆ ประกอบ	/	-	-

จากตารางที่ 2.2.3 จะพบว่า สติ๊กเกอร์ที่พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ได้จัดทำขึ้นมา นั้น มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เหมือนกันคือ ในเรื่องของ ชื่อพรรค ชื่อเขต รายชื่อ และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนที่แตกต่างออกไป เช่น พรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคมจะมี เครื่องหมายพรรค และคำขวัญ อยู่ด้วย

สำหรับในส่วนที่พรรคประชาธิปไตยเหมือนกับพรรคกิจสังคมก็คือ แจกกำหนดวัน เวลาในการเลือกตั้งไว้ด้วย

นอกจากนั้นในส่วน of พรรคประชาธิปไตยก็ยังมีส่วนที่แตกต่างจากพรรคพลังธรรม และพรรคกิจสังคมด้วยคือ มีรูปภาพอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย (เป็นรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม)

เอกสารที่พรรคการเมือง 2 พรรค จัดทำเหมือนกัน

ตารางที่ 2.2.4 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร ที่ผู้ท้าวิจัยได้รับมาเพียง 2 พรรคเท่านั้น ซึ่งผู้ท้าวิจัยจะนำเอาเอกสารเหล่านั้น มาเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือน และความแตกต่างกันในตารางต่อไป

ตารางที่ 2.2.4 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารในแผ่นพับ ซึ่งผู้ท้าวิจัยได้รับมาจากเพียง 2 พรรคเท่านั้น คือ พรรคประชาธิปไตย และพรรคกิจสังคม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามตารางที่ 2.2.4

ตารางที่ 2.2.4 แผ่นพับ

เนื้อหา	พรรคประชาธิปไตย	พรรคกิจสังคม
1. ชื่อพรรค	/	/
2. เครื่องหมายพรรค	/	/
3. ชื่อเขต	/	/
4. รูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/
5. รายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/
6. หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/

ตารางที่ 2.2.4 แผ่นปก (ต่อ)

เนื้อหา	พรรคประชาธิปัตย์	พรรคกิจสังคม
5. รายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/*
6. หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	/
7. อาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	-
8. ค่ายวิทยุ	/	-
9. สิทธิในการเลือกจำนวน ส.ส. ในเขต	/	-
10. ตัวอย่างการกากบาทในบัตรเลือกตั้ง	/	-
11. การขอร้องให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง	-	/
12. วัน เวลาในการเลือกตั้ง	/	/
13. การขอบคุณ	/	-
14. หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง	/	-

* เฉพาะหัวหน้าพรรค พล.อ.อ. สิทธิ เสวตศิลา

จากตารางที่ 2.2.4 จะพบว่า แผ่นปกที่พรรคการเมืองทั้ง 2 พรรค ได้จัดทำขึ้นมา นั้นมีเนื้อหาที่เหมือนกันคือในเรื่องของ ชื่อพรรค เครื่องหมายพรรค ชื่อเขต รูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อ และหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวัน เวลาในการเลือกตั้ง

ส่วนเนื้อหาที่ต่างออกไปสำหรับของพรรคประชาธิปัตย์ คือเรื่องของ อาชีพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่ายวิทยุ สิทธิในการเลือกจำนวน ส.ส. ในเขต ตัวอย่างการกากบาท ในบัตรเลือกตั้ง การขอบคุณและหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สำหรับเนื้อหาที่ พรรคกิจสังคมแตกต่างไปจากพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียงเรื่องเดียวคือ การขอร้องให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

สรุป

หลังจากที่ผู้ท้าววิจัยได้นำเอกสารประเภทต่างๆ ที่ทางพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค หรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งมาวิเคราะห์ และได้แจกแจงออกมาให้เห็น โดยการเปรียบเทียบในรูปของตาราง ตั้งแต่ตารางที่ 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 และ 2.2.4 แล้วนั้น สามารถสรุปลักษณะที่เด่นชัดของการจัดทำเอกสารของพรรคการเมืองทุกพรรค หรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้ดังนี้คือ

จากตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบชนิดรูปแบบเอกสาร และช่วงเวลาในการจัดทำ สามารถสรุปได้ว่า

1. ช่วงของการจัดทำเอกสาร แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ

- 1.1 เอกสารที่จัดทำขึ้นช่วงก่อนการเลือกตั้ง ได้แก่ แผ่นพับ แผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง แผ่นพับขนาดใหญ่ แผ่นปลิว (ใบปลิว) จดหมาย การลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ สติกเกอร์ หนังสือแนวนโยบายของพรรค หนังสือสรุปผลงาน วารสารและหนังสือทั่วไปของพรรค
- 1.2 เอกสารที่จัดทำขึ้นช่วงหลังการเลือกตั้ง ได้แก่ เอกสารแจกในวันขึ้นปีใหม่ และบัตรอวยพรปีใหม่

2. ประเภทของเอกสาร แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

- 2.1 เอกสารที่ทุกพรรคการเมือง หรือที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำขึ้นเหมือนกันคือ แผ่นพับขนาดเล็ก แผ่นพับขนาดกลาง และสติกเกอร์
- 2.2 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพียง 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกิจสังคม ได้แก่ แผ่นพับ
- 2.3 เอกสารที่แต่ละพรรคจัดทำคือ พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ แผ่นพับขนาดใหญ่ แผ่นปลิว (ใบปลิว) จดหมาย หนังสือสรุปผลงาน เอกสารแจกในวันขึ้นปีใหม่ (ปฏิทินพกขนาดเล็ก) และบัตรอวยพรวันปีใหม่ พรรคพลังธรรม ได้แก่ การลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ และหนังสือแนวนโยบายของพรรค พรรคกิจสังคม ได้แก่ วารสาร, หนังสือทั่วไปของพรรค

จากตารางที่ 2.2.1 แผ่นพับขนาดเล็ก ตารางที่ 2.2.2 แผ่นพับขนาดกลาง ตารางที่ 2.2.3 สติกเกอร์ และตารางที่ 2.2.4 แผ่นพับ คือ

3. ลักษณะเด่นของการจัดทำเอกสาร แบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ

- 3.1 ลักษณะเด่นประการแรกที่ได้ถูกนำมาเสนอในเอกสารต่างๆ คือ ชื่อพรรค และเครื่องหมายพรรค นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของคำขวัญ คำกลอน และแนวนโยบายของพรรค
- 3.2 ลักษณะเด่นประการที่ 2 ได้ถูกนำมาเสนอ เป็นลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนในเขตเลือกตั้ง ลักษณะเด่นเหล่านั้นคือ รายชื่อ หมายเลขประวัติ และรูปถ่ายของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในการจัดทำเอกสารประเภทต่างๆ ทั้งส่วนของเอกสารที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น หรือจากเอกสารที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำขึ้นเป็นการส่วนตัวนั้น ต่างก็จะนำเอาลักษณะเด่น ที่ง่ายต่อการที่จะแสดงให้ประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ได้เข้าใจ ได้รับรู้ได้เห็น และได้จดจำ และนอกจากเอกสารทั้งหมดที่นำมาศึกษาเหล่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมา ความสำคัญที่จะทำให้ประชาชนสนใจในการเลือกตั้งนั้น ไม่ได้เน้นเฉพาะความมั่นคงในการเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ได้ระบบพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา หรือไม่ได้เน้นในเรื่องของการเลือกตั้งในระบบพรรค แต่ได้นำเอาคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งมานำเสนอด้วย ซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพิจารณาคุณสมบัติส่วนตัว อันจะช่วยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้ง แทนการที่จะนึกถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในระบบพรรคการเมือง